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Viðtakandi: Nefndasvið umsagnir

Ég, Stefán Þór Þórsson, 2210803279, geri alvarlegar athugasemdir við að jarðhitasvæðið við Sveifiuháls í 
Reykjanesfölkvangi sé sett í nýtingarflokk í Rammaátælun og tei því betur borgið í verndarfiokki, Þetta svæði er í 
næsta nágrenní höfuðborgarinnar sem almenningur og ferðamenn geta notið með lítilíi fyrirhöfn. Þess má geta 
að um 120 þúsund ferðamenn komu á svæðið síðasta sumar.
Sömuieiðis ættu Eldvörp skilyrðislaust að fara í verndarfiokk. Þar liggja gamlar þjóðleiðir sem í dag eru vinsælar 
gönguieiðir. Auk þess ætti ekki að hrófla við umhverfi gígaraðarinnar sjáifrar sem er einstakt jarðfræðilegt 
fyrirbæri, sambærilegt við Lakagíga.

mbkv. Stefán Þórsson
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